

# ปฏิทินข่าวภาคใต้

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการรายวัน, ข่าวสด

## 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2541

สถาบันวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษะถิ่น รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่เยาวชน ในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นของเราปลูกฝังให้เยาวชนตระหนัก ในคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร่ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่ สังคม โดยรับสมัครเยาวชนจำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย ทักษะศึกษา และการฝึกปฏิบัติ

## 4 พฤษภาคม 2541

ศอ.บต.ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยเพิ่มตำแหน่งผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาซึ่งแต่งตั้งจาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ข้าราชการระดับ 9 ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดูแลประสานงาน เร่งรัดการ พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะ เฉพาะด้านสังคม วัฒนธรรม และแผน พัฒนาค่ายแดนภาคใต้อย่างขึ้น

ส่วนรองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจ ได้รับเพิ่มภารกิจ เป็นฝ่ายเศรษฐกิจ และสังคม ดูแลการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน ให้ มีความสมดุล นอกจากนี้มีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศอ.บต.เพิ่มอีก 3 คน มาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานประมงและสำนักงานคณะ

กษัตริย์ราชการพลเรือนเพื่อประสาน งาน และพนักกำลังในการแก้ไขปัญหา อย่างใกล้ชิด

## 4 พฤษภาคม 2541

นายสุรพล สุตารา อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดกิจกรรมทาง ทะเลให้นักท่องเที่ยว เช่น การดำน้ำเพื่อ ดูปะการังใต้ทะเล เป็นต้น ด้วยความ ไม่เอาใจใส่และการจัดการที่ด้อย ปรากฏว่า ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ปะการัง ใต้ท้องทะเลของประเทศไทยได้รับความ เสียหายไปแล้ว 20% นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศชโหมยและ ทำลายปะการังที่บริเวณเกาะเต่า จังหวัด สุราษฎร์ธานี และเกาะลันตา จังหวัด พังงา โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จำนวนมาก ดังนั้นททท. ควรทามาตรการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยด่วน

## 19 พฤษภาคม 2541

นายสนธิ อักษรแก้ว นักวิชาการ ภาควิชาวนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมในบางขั้นตอน ของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริว่า หากไม่มีการตรวจสอบความเค็มของระดับ น้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเปิดประตูกันน้ำ เหนือปากอ่าวไทย 30 กิโลเมตร เพื่อ

ปิดกันน้ำเค็มเข้าออกบริเวณปากน้ำ จะ ทำให้ระบบนิเวศเสื่อม เพราะหากปล่อยให้ ประตูน้ำปิดอยู่ตลอดเวลา ก็เท่ากับ สกัดการไหลของกระแสน้ำจืดบริเวณ ริมฝั่งปากอ่าว จะทำให้น้ำบริเวณริมฝั่งมี ปริมาณความเค็มสูงขึ้น สัตว์และพืช บางชนิดอาจล้มตายลงได้ ดังนั้นควร เตรียมการป้องกันไว้เสียแต่เนิ่นๆ

## 20 พฤษภาคม 2541

นายอุดมศักดิ์ อัครวงกูร ผู้ว่า- ราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี ปลัดจังหวัดปัตตานี โยธาธิการ จังหวัดปัตตานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนสำนักงาน จังหวัดปัตตานี เดินทางเข้าพบคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ดังนี้ การก่อสร้างถนนรองรับสะพาน เฉลิมพระเกียรติข้ามแม่น้ำจังหวัดปัตตานี จาก ต.บานา-ต.รูสะมิแล, การก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสีย จังหวัดปัตตานี, การจัด ตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองปัตตานี, การสนับสนุน งานศิลปาชีพพิเศษ

## 18-20 พฤษภาคม 2541

สำนักส่งเสริมและการศึกษา ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมการนวดแผน ไทยให้แก่หมอนวดพื้นบ้าน สมาชิกของ

สมาคมแพทย์แผนไทยในจังหวัดภาคใต้ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อส่งเสริมความรู้การนวดแผนไทยให้ผู้เข้ารับบริการอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และพัฒนาการนวดแผนไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพอิสระได้ โดยจัดอบรม ณ สถาบันบริการวิชาการชุมชน จังหวัดปัตตานี

## 26 พฤษภาคม 2541

ร.อ.อัฐสิทธิ์ สุวรรณนายอำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล กล่าวว่า จากการร่วมมือกับมาเลเซียเปิดตลาดนัดชายแดนที่วังประจัน อ.ควนโดน และวังเกรียน รัฐเปอร์ลิสในมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนท้องถิ่นนั้น ปรากฏว่า ขณะนี้ตลาดนัดฝั่งไทยกำลังซบเซา ยอดเงินสะพัดลดลงกว่า 20% เนื่องจากผลไม้ของสตูลไม่ค่อยมีออกตลาด ส่วนพืชผักก็มีน้อย เพราะความแห้งแล้งอย่างหนัก ส่งผลให้ชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาน้อยลงจนสินค้าอื่นได้รับผลกระทบด้านยอดขายด้วย

## 26 พฤษภาคม 2541

นายศักดิ์ดา สุทธิสถิตย์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ตมีมติผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวฉลองและอ่าวปอ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต และเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยท่าเรือแห่งนี้จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจากภูเก็ตไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ด้วย

## 29 พฤษภาคม 2541

นายพลากร สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (พรท.) หลังผ่านกระบวนการฟื้นฟูจิตใจจากศูนย์การณืเทพวาเพื่อให้การช่วยเหลือประสบผลและคนเหล่านี้กลับสู่ภูมิภาคด้วยความมั่นใจ มีอาชีพที่เหมาะสมสามารถเลี้ยงตัวได้ ไม่กลับเข้าร่วมกับกลุ่มขจก.อีก ศอ.บต.จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสัมพันธ์ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนแยก 2 และพตท.ที่ 43 จัดเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้การสงเคราะห์เป็นรายครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการ "การเมืองนำการทหาร" เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรลุเป้าหมายเป็นดินแดนสันติสุขอย่างถาวร

## 5 มิถุนายน 2541

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ University of Houston (USA) Conrad N College of Hotel and Restaurant Management และ Universited' Angess (France) IUPESTHUA ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมในภูมิภาคอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการจากนักวิชาการทั่วโลก ในการสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรม การโรงแรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมกว่า 90 คนเข้าร่วมการสัมมนา

## 10 มิถุนายน 2541

นายเด่น โต๊ะมีนา ประธานคณะกรรมการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า แนวคิดการเปิดบ่อนกาสิโนในจังหวัดภูเก็ต เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการศาสนา ทั้งนี้เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ต้องรักษาจุดขายทางด้านธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไว้ตลอดไป

## 11 มิถุนายน 2541

นายสุธรรม วิชชุไคโรภพ วุฒิสมาชิกสายเกษตรกรรม และนายกสมาคมประมงอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะนำงบประมาณโครงการช่วยเหลือชาวประมงโดยการลดราคาน้ำมันที่เหลืออยู่ประมาณ 200 ล้านบาทไปใช้ในด้านอื่นว่า รัฐบาลควรจะใช้งบประมาณจำนวนดังกล่าวในการช่วยเหลือชาวประมงต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคม 2541 เนื่องจากชาวประมงยังมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือประมงขนาดเล็กที่ยังต้องซื้อน้ำมันไปจากฝั่ง

## 22 มิถุนายน 2541

นายเจเด็จ อินสว่าง ผู้อำนวยการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตจะออกประกาศจังหวัดสั่งห้ามธุรกิจเรือท่องเที่ยวออกทะเล เรือลากอวน เรือลากกล้วยเข้ามาให้บริการในจังหวัดภูเก็ตโดยอาศัยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมปี 2535 ที่กำหนดให้ภูเก็ตเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมไม่ให้มีกิจกรรมเกิดขึ้น โดยทางจังหวัดจะให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในเขตจังหวัด

ทำหนังสือถึงคณะกรรมการทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในส่วนกลางพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตให้กิจกรรมดังกล่าวด้วย

**23 มิถุนายน 2541**

นายสงวน จันทรอักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชว่า ขณะนี้ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากรัฐบาลมีปัญหาทางการเงิน โดยกรมการบินพาณิชย์มีเป้าหมายจะสร้างสนามบินแห่งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง และโครงการเขาเทรินซ์ฮอว์กในอนาคต ทั้งยังจะพัฒนาให้เป็นสนามบินนานาชาติเพื่อเชื่อมโยงกับสิงคโปร์และมาเลเซีย โดย 2541 ตั้งเป้าหมายจะรองรับผู้โดยสารถึง 27,000 คน และจำนวนผู้โดยสารจะขยายตัวประมาณปีละ 26%

**24 มิถุนายน 2541**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต เพื่อลดการนำเข้าและแข่งขันกับต่างประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จึงกำหนดเขตเศรษฐกิจปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 7 แสนไร่ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ราชบุรี ระนอง พังงา กระบี่ สตูล นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และนราธิวาส โดยดำเนินการภายใน 5 ปี นับแต่ปี 2542-2546

ทั้งนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการ 35,000 ราย ได้ผลผลิตปาล์มสดประมาณ 16.15 ล้านตัน ผลผลิต

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2.5 ตัน/ไร่ เป็น 3 ตัน/ไร่ อัตราการให้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจาก 17.5% เป็น 18% ผลผลิตดังกล่าวสามารถทดแทนการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 2.907 ล้านตัน มูลค่า 74,970 ล้านบาท หรือ 15.4% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด

**25 มิถุนายน 2541**

นายพิชัย รัตตะสิงห์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคใต้เขต 1 เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดสงขลาไม่เป็นไปตามเป้าหมายถึงแม้จะประกาศให้เป็นปีอะเมซิ่งไทยแลนด์ ททท. จึงร่วมกับจังหวัดสงขลาปรับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ โดยจัดการส่งเสริมให้ตรงกับช่วงวันหยุดของมาเลเซีย และสิงคโปร์ และติดต่อเรือสำราญสตาร์ครุซเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือสงขลา เพื่อให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้น

**25-28 มิถุนายน 2541**

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จัดสัมมนาเรื่อง "Islamic Studies in the Asean Region : History, Approaches and Future Trends" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและระบบการศึกษาในเอเชียอาคเนย์และประเมินผลที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของระบบการเมือง สังคม ในเอเชียอาคเนย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความสงบสุขและปรองดองระหว่างศาสนิกชนต่างๆ ในภูมิภาคนี้ และเพื่ออธิบายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของเอเชียอาคเนย์ในศตวรรษที่ 21 ที่อิสลามศึกษาในประเทศไทยกำลังประสบอยู่ ตลอดจนเพื่อกำหนดรูปแบบและโปรแกรม

ของอิสลามศึกษาในอนาคตที่จะอำนวยความสะดวกต่ออาเซียนและประชาคมอื่นๆ ของโลก ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการจากกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ยุโรป และอเมริกา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน

**26 มิถุนายน 2541**

นายวีรชัย ตันวิวัฒน์วิทยา หัวหน้าสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคมปี 2541 นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติ มาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ทั้งหมด 203 ราย ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนขนาดเล็ก โดยชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต มีทุนจดทะเบียนประมาณ 2 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท ส่วนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท เช่น โครงการสวนสนุกของบริษัทภูเก็ต แพนด้า โรงงานจิวเวลรี่ขนาดใหญ่ เป็นการร่วมทุนระหว่างชาวต่างชาติกับนักลงทุนไทย

**28 มิถุนายน 2541**

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ ณ หอประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ ดร.อิสมาแอ อาลี และ ดร.อิมติยาซ ยูซุฟ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษาได้เดินทางเข้าร่วมประชุมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมาลายา

### 1 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2541

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จัดอบรมฝึกอาชีพพนักงานเคหะบริการรุ่นที่ 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านด้านการทำอาหารและโภชนาการ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สตรีมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว การฝึกอบรมดังกล่าวทางราชการจัดให้ฟรีและจัดหางานให้ทำภายหลังเสร็จการฝึกอบรม

### 6 กรกฎาคม 2541

นายบัญชา ถาวรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่าจังหวัดได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการปราบปรามสกัดกั้นการแพร่ระบาดและพื้นที่ผู้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดให้โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนควนขนุน และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติด โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ นอกจากนี้ได้จัดโครงการเหรียญบาทร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยขอความร่วมมือให้ชาวพัทลุงร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในจังหวัด

### 8 กรกฎาคม 2541

นายประดิษฐ์ คุณสนอง นายอำเภอเมืองตรัง กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด

ติดเป็นปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดปัญหาทุกด้าน ทางอำเภอจึงได้มีโครงการรณรงค์ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดขึ้นตามนโยบายของจังหวัด โดยคัดเลือกตำบลหนองครุด เป็นเป้าหมายฝึกอบรมราษฎรจำนวน 56 คน ให้เกิดความรู้สำนึกร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ให้ตำบลปลอดยาเสพติดและอาชญากรรม อันเป็นเป้าหมายสูงสุด

### 11 กรกฎาคม 2541

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บค. เปิดเผยถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

ด้านการเกษตรได้มีการประสานงานและร่วมประชุมกับกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการพัฒนาในเชิงรุกใน 3 แนวทางคือ เร่งรัดการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่อย่างเป็นระบบสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและอุตสาหกรรม และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตเกษตรยากจน

ด้านพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นได้กำหนดแนวทางจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติปิโตรแก๊ส-สงขลา-ปัตตานี โดยจะได้จ้างบริษัทที่ปรึกษามาจัดทำแผนแม่บท พร้อมทั้งได้พิจารณาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการด้วย ส่วนการค้าชายแดนนั้น ขณะนี้ สศช.ได้ร่วมกับศอ.บค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองชายแดนทุกแห่งให้เป็นประตูเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

### 13 กรกฎาคม 2541

นายชาญ วงศ์ศักยานนท์ รองประธานหอการค้า จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการที่จังหวัดภูเก็ตแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกติกาทางการค้าจังหวัดภูเก็ตว่ามีหน้าที่ในการกำหนดราคาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงระบบตลาด ต้นทุนและการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการค้านำไปปฏิบัติทบทวนราคาสินค้าและบริการที่กำหนดไว้เดิม และปรับเปลี่ยนใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

### 16 กรกฎาคม 2541

พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ แฉลงภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบแนวทางเร่งรัดพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2542-2544 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชายแดนภาคใต้ 10 ปี และมอบหมายให้ศอ.บค.ทำการปรับปรุงเพื่อประมวลเป็นแผนปฏิบัติการก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติต่อไป โดยใน 3 ปีแรกจะเน้นการพัฒนาคน การกระจายฐานการผลิต เน้นอุตสาหกรรม เกษตร และการบริการ

### 17 กรกฎาคม 2541

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้านานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2541 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในงานประกอบด้วยผลงานของศิลปินสมาคมสินค้านานาชาติเอเชียของสมาชิกทั้ง 9 ประเทศ คือ ฮองกง,

ใต้หวัน, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลี, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม และไทย โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

**18 กรกฎาคม 2541**

**นายรุสดี ภาละวัน** รองเลขาธิการสภาธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการรายสาขาตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่ผ่านมามีทางฝ่ายมาเลเซียและอินโดนีเซียได้เสนอให้ฝ่ายไทยเร่งดำเนินการจัดตั้งธนาคารอิสลามเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิภาคแห่งนี้ ที่จะมีการพัฒนาร่วมกันเนื่องจากระบบธนาคารอิสลามจะมีส่วนช่วยในการระดมทุนจากประเทศมุสลิม โดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลางให้เข้ามาลงทุน และจะเป็นตัวเชื่อมโยงในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี

**20 กรกฎาคม 2541**

**กรมพัฒนาชุมชน** ได้รณรงค์จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกตำบลเพื่อเป็นฐานในการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพของชาวชนบทสำหรับศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 9 ยะลา มีกลุ่มออมทรัพย์รวม 729 กลุ่มแยกเป็นระดับตำบล 376 กลุ่ม ระดับหมู่บ้าน 353 กลุ่ม มีสมาชิกทั้งสิ้น 118,887 คน รวมเงินกว่า 710 ล้านบาท โดยมอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนของเขตติดตามให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอดไป

**20 กรกฎาคม 2541**

**นายพงศ์ไพทยม วาภูมิก** ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยถึงผลการประกวดหมู่บ้าน อพป.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2541 ดังนี้ ชนะเลิศได้แก่

บ้านกาหลง อ.ศรีสาคร ที่ 2 ได้แก่ บ้านไทย อ.ระแงะ และที่ 3 ได้แก่ บ้านกูปู อ.ตากใบ ซึ่งทางจังหวัดจะได้ส่งบ้านกาหลงเข้าประกวดระดับภาคต่อไป ทั้งนี้ นายชวลิต อุทัยรัตน์ นายอำเภอศรีสาครกล่าวว่า เป็นความสามารถของคณะกรรมการหมู่บ้านในการวางแผนพัฒนาและป้องกันตนเอง ทำให้เกิดความสงบและคนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้นทางอำเภอเพียงแต่คอยให้การสนับสนุนเท่านั้น

**22 กรกฎาคม 2541**

**นายพลการ สุวรรณรัฐ** ผู้อำนวยการ ศอ.บต. เปิดเผยถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและเครือข่ายว่ามี 3 ลักษณะ คือ ส่งเคราะห์แก่กุล ฝักวิชาชีพและจัดหางานให้ทำตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการอบรมวิชาชีพนั้นมี 3 สาขา คือ ช่างก่ออิฐ ฉาบปูน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และช่างเชื่อมโลหะ

ส่วนผู้ที่มีความต้องการด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงนั้น ทางศูนย์จะจัดฝึกอบรมให้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดจนการศึกษาดูงานในพื้นที่ เช่น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา นราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองสวนไม้ผล และเกษตรผสมผสาน โดยมีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมประมาณ 270 คน ในแต่ละโครงการจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์เต็มที่

**22 กรกฎาคม 2541**

**พ.ต.อ.อนุสรณ์ จีระพันธุ์** ผกก. สก.อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ พ.ต.ต.สมชัย เทศนอก สวป. จัดอบรมสมาชิกอาสาแจ้งข่าวอาชญากรรมแก่

ราษฎร 44 หมู่บ้าน ใน 7 ตำบล รวม 150 คน ชั้นที่ศาลาประชาคม อ.ระแงะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรมีส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน เป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และคาดว่าจะลดปัญหาอาชญากรรม การแพร่ระบาดของเสพติด และการก่อการร้ายในพื้นที่ได้

**31 กรกฎาคม 2541**

**อธิบดีกรมอนามัย** นำทีมคณะกรรมการติดตามประเมินผลผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกและอาจารย์จากทบวงมหาวิทยาลัยร่วมออกติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการเมืองน่าอยู่ที่จังหวัดยะลา พร้อมเปิดเผยว่า เทศบาลนครยะลาได้พัฒนาโครงการสำคัญๆ ในปี 2541 ทหลายโครงการ เช่น ด้านพัฒนาสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยการทำถนนจัดระบบการจราจร ทางเท้า ที่พักผู้โดยสาร มีแผนป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนและองค์การภาครัฐและเอกชนอย่างดี นับว่าเป็นเมืองน่าอยู่เป็นตัวอย่างที่ดำเนินการสำเร็จอีกแห่ง

**4 สิงหาคม 2541**

**ชุมชนคีรีวง** อำเภอลานสกา และอุทยานแห่งชาติเขาลงง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทเมือง และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดเยี่ยมจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2541 ของททท. เนื่องจากชุมชนคีรีวงมีการจัดตั้งองค์การการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดแบ่งพื้นที่ไปยังกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างทั่วถึง ส่วนอุทยานแห่ง

ชาติเขาหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพทางธรรมชาติสมบูรณ์ และมีแผนคุ้มครองสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ โดยการชักจูงให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าใจความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

#### 4 สิงหาคม 2541

กรมประมงได้ร่วมมือกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบลดลงจำนวนมาก และทางกรมประมงขอความร่วมมือจากอบต.ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบกำหนดจุดเพาะพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นทุกพื้นที่ และห้ามมิให้ชาวบ้านเข้าไปจับสัตว์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

#### 5 สิงหาคม 2541

สำนักงานพัฒนาชนบท จังหวัดพัทลุง ได้มีนโยบายส่งเสริมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาสินค้าราคาตกต่ำ และเป็นการเสริมรายได้ของเกษตรกรได้ดีขึ้น ในปี 2541 จึงดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปน้ำผลไม้ โดยดำเนินงานในบ้านเขาควรม หมู่ 4 ตำบลบ้านนา ถึงอำเภอรินทร์รินทร์

ทั้งนี้ รพช.พัทลุงสนับสนุนเครื่องอุปกรณในการเย็บถุงพลาสติกใส่น้ำผลไม้ การแนะนำขั้นตอนการแปรรูปน้ำผลไม้ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรสามารถแปรรูปน้ำผลไม้ได้หลายชนิด อาทิ น้ำระกำ น้ำมะพร้าว น้ำกระเทียม น้ำลูกท้อ ฯลฯ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถมีรายได้คนละประมาณ 400-500 บาท/วัน ซึ่งทาง รพช.พัทลุง จะขยายโครงการดังกล่าวไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

#### 8-14 สิงหาคม 2541

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการประกอบด้วย พ่อค้า ประชาชน องค์กรเอกชน และข้าราชการจัดงานประเพณีมังคุดหวานปลอดพิษลานสกา ที่บริเวณสนามหน้า ที่ว่าการอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ออนุรักษ์ประเพณีงานมังคุดหวานลานสกาเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ของเกษตรกร และให้ความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ไปปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

#### 10 สิงหาคม 2541

สถาบันราชภัฏสงขลา จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 สิงหาคม 2541 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของภาคต่างๆ ให้แพร่หลาย และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยในงานประกอบด้วย การแสดง การละเล่น การประกวดต่างๆ การจัดนิทรรศการทางวิชาการแสดงดนตรีของสถาบันราชภัฏต่างๆ จาก 4 ภาค

#### 11 สิงหาคม 2541

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานเกษตรภาคใต้ จัดงาน "เกษตรกรรมนำชีวิต เพื่อเศรษฐกิจไทย" ครั้งที่ 6 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม อาทิ การจัดแสดงระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราช

ดำริการจัดแสดงการผลิตยางและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา สมุนไพรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประภาศโครงการงานเกษตรของนักเรียน แข่งขันกรีดยางพารา ประกวดยางแผ่น และการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น

#### 11 สิงหาคม 2541

นายพงศ์ไพโอม วาศุมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิด "ลานค้าชุมชนคันทง-มัส" อำเภอระแงะ ว่า จะขยายโครงการลานค้าชุมชนให้ครบทุกอำเภอในเร็วๆ นี้ ให้เป็นตลาดกลางจำหน่ายสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน ทั้งประเภทอุปโภคบริโภคในราคาถูกเพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนในยามข้าวยากหมากแพง

#### 15 สิงหาคม 2541

นายสายันต์ ไรยสุวรรณ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่าขณะนี้บรรดาผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดปัตตานีกำลังประสบปัญหาที่กุ้งกุลาดำมีปัญหาด้านโรคร้ายนานาชนิด ทำให้กุ้งกุลาดำที่เลี้ยงตายไปจำนวนมาก แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ ดร.ยอดยิ่ง เทพธรรานนท์ ผู้อำนวยการเลี้ยงกุ้งและการป้องกันรักษาโรคในกุ้งกุลาดำ ได้มาบรรยายที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่า การแก้ปัญหาต้องอาศัยหลักวิชาการที่ ดร.ยอดยิ่ง พร้อมทั้งงานได้ค้นคว้าไว้

#### 17 สิงหาคม 2541

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิด "พระตำหนักเมือง

คอน"บ้านหลังเขาขุนพนม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสด็จเป็นองค์ประธานงานนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา ในสังกัดกรมศิลปากร ปี 2541 โดยนิทรรศการดังกล่าวแสดงผลงานทางด้านการศึกษ การค้นคว้าข้อมูลทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ช่างศิลป์ วิจิตรศิลป์ และนำมาสร้างสรรค์ใหม่เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

#### 17 สิงหาคม 2541

นายแพทย์ชัชวาล คล่องพิทยาพงษ์ สาธารณสุขจังหวัดพังงาเปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานกับ

ส่วนราชการต่างๆ องค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไปตรวจเสมหะและเอกซเรย์ปอดฟรีในช่วงวันที่ 17-21 สิงหาคม 2541 ณ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพังงา เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศเป็นสัปดาห์ต่อต้านวัณโรค

#### 17 สิงหาคม 2541

นาย मुख สุลมาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี ได้ประสานงานกับสำนักงานสภกรรมจังหวัดปัตตานี เพื่อออกสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมแม่บ้านกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอทุ่งยางแดง เพื่อหาช่องทางในการจัดตั้งสหกรณ์สตรีในเขต 3 อำเภอดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้

สตรีร่วมทำกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่ม เช่น การปักเย็บเสื้อผ้า การถนอมอาหารและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

#### 20 สิงหาคม 2541

กรมศิลปากร นำคณะนักแสดงนาฏศิลป์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ของภาคต่างๆ เดินทางมาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ที่จังหวัดกระบี่ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์มหาราช รายได้จากการจำหน่ายบัตรนำไปจ่ายในการพัฒนาโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล